

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วีรกุลเทวัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบเนื้อหา ให้คำปรึกษา ชี้แนะนำในการทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิดด้วยจิตกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ ช่วยสร้างพลังทาง ปัญญาให้สามารถต่อสู้อุปสรรคปัญหาจนลุล่วง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้คำปรึกษา ชี้แนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ และ ความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พงศ์สุวรรณ ผู้ให้คำแนะนำและแนวคิดในการวิจัย

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ตักขณา พันธุ์ชมภู ดร.วิมาน วรรณคำ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ดร.สุพล จอกทอง และ ดร. สุราณี สว่างศรี ที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

กราบขอบพระคุณ นายอาคม หาญสงคราม ผู้อำนวยการ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา นายศักดิ์คำ คำใส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรราชวิทยา ตลอดจนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ในการสละเวลาให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ สนทนาและเก็บรวบรวมข้อมูล

กราบขอบพระคุณ นายพิชิต จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองคง นายปรีชา มีบุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยานายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และ นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ให้ความกรุณาแก่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และ เข้าเก็บข้อมูลในโรงเรียน สนับสนุนให้การทำวิจัยครั้งสำเร็จได้ กราบขอบพระคุณผู้อำนวยการและครู โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษา 14 จำนวน 27 โรงเรียน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่และรุ่นน้องสาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ทุกท่านที่ คอยเป็นกำลังใจช่วยเหลือและสนับสนุนทุกครั้งที่ต้องการ ขอขอบคุณเพื่อนปริญญาโทวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในการทดลองใช้เครื่องมือ และขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่ผู้วิจัยไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้

ท้ายที่สุด ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้เป็นผลมาจากความรักความเข้าใจจากครอบครัว “กษม ไชยวิจิต” รวมถึงญาติ พี่น้องทุกท่าน ที่คอยเป็นกำลังใจรอวันสำเร็จของผู้วิจัยด้วยความรักและ ห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง

ประนอม ไชยวิจิต